

# 'กยท.'พนักอินเดียนแลกเปลี่ยนยาง หวังส่งออกเพิ่มอีกแสนตันต่อปี-รอจีนซื้อสัปดาห์นี้

ผู้บริหาร กยท. เตรียมบินไปเจรจาขายยางให้อินเดียเพิ่มเท่าตัวเป็น 2 แสนตันปี "อีซซ สุขสะอาด" เผยต้องปรับโครงการร่วมส่งออกยางให้อินเดีย แล้วซื้อผลิตภัณฑ์ยางกลับ เป้าหมายจึงจะสำเร็จ ด้านออร์เดอร์ยางชีโนเค็มจากจีน 2 แสนตันลอตที่ 2 รอคำตอบจากจีนจะรับมอบต่อหรือไม่ในสัปดาห์นี้

ดร.อีซซ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าผู้บริหาร กยท.จะเดินทางไปเจรจากับผู้นำเข้ายางอินเดีย และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปของอินเดีย เพื่อจัดทำโครงการร่วมกัน ในลักษณะอินเดียซื้อยางแผ่นดิบจากไทยแล้วไทยนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางจากอินเดีย ซึ่งหากเจรจาสำเร็จ เป้าหมายที่จะส่งออกยางไปอินเดียเพิ่มจากปัจจุบันปีละ 9 หมื่นกว่าตัน ก็จะเพิ่มเป็น 2 แสนตันได้ภายใน 2 ปีข้างหน้า ปัจจุบันอินเดียผลิตยางได้ปีละ 5-6 แสนตัน แต่มีการใช้ภายในประเทศปีละ 1 ล้านตัน จึงมีการนำเข้าอีกปีละ 4-5 แสนตัน และไม่ใช่อินเดียประเทศเดียว ประเทศรอบข้างอินเดียก็มีความต้องการใช้ยางเพิ่มขึ้นเหมือนกัน ในขณะที่พื้นที่การปลูกยางในประเทศไทยเหล่านี้มีน้อย ตลาดอินเดียและประเทศรอบข้างจึงมีความน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะไปขยายตลาดยางไทยในตะวันออกกลาง เช่น อิหร่าน หลังจากที่ถูกยกเลิกการค้าบาตรทางการค้า น่าจะมีการนำเข้ายางเพิ่มขึ้น

"เราเคยเป็นผู้ส่งออกยางไปอินเดียอันดับต้น ๆ แต่ช่วงหลังเวียดนามแซง ซึ่งก็คงเป็นเพราะเรื่องราคา เนื่องจากภาชนะนำเข้ายางของอินเดียสูงถึง 20% ดังนั้นเขาต้องต่อราคาเต็มที่เราจึงต้องใช้เงินบาทต่าง ๆ หรือทำโครงการร่วมกันไปหาหรือกับเขา ซึ่งในระยะ 2 ปีข้างหน้า เราอยากขายเพิ่มอีกปีละ 1 แสนตัน"



**ยังเหนื่อย** - ผลผลิตและสต็อกยางของโลกที่ยังล้นความต้องการเหมือนกับข้าว ราคาน้ำมันยังตกต่ำและตลาดซื้อขายล่วงหน้าราคาไม่สะท้อนต้นทุนผลิตที่แท้จริง พี่ขทั้ง 2 ชนิดจึงต้องขายในราคาขาดทุนหรือเกือบขาดทุน แม้รัฐบาลชุดนี้จะมิโยบายลดการผลิต แต่ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรจึงจะเห็นผล

ส่วนการระบายสต็อกยางเก่า 3.1 แสนตันนั้น จะมีการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในเร็ว ๆ นี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีโปรดลือกมติ ครม. เดิม ที่ห้ามขายต่ำกว่า กก.ละ 60 บาท และต้องส่งออกเพียงอย่างเดียว เป็นขยางต่ำกว่า กก.ละ 60 บาทได้ เพราะเป็นขยางเก่า รวมทั้งขายภายในประเทศได้ด้วย แต่ทั้งนี้การระบายจะไม่ให้กระทบต่อราคายางในประเทศ โดยจะคู้จ้งหะการขายในแต่ละครั้งด้วย ขณะนี้ กยท. ได้ตั้งกรมการตรวจสอบสต็อกยางของรัฐ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่าย เพื่อเสนอต่อ กนย.ที่จะประชุมปลายเดือนนี้พิจารณาอนุมัติระบายนาย โดยการตรวจนับปริมาณและคุณภาพยางจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือน ส.ค.นี้

จากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

ทางด้าน นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า จีนจะแจ้งให้ทราบถึงออร์เดอร์สั่งซื้อยางแผ่นจากไทย 2 แสนตันลอตที่ 2 จำนวน 1.66 หมื่นตัน ภายในสัปดาห์นี้ว่าจะรับมอบต่ออีกหรือไม่ หลังจากเลื่อนการรับมอบลอต 2 จากเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา เพราะมีปัญหาเอกสารยังไม่ครบถ้วน ซึ่งโครงการเงินที่ให้บริษัทชีโนเค็ม จำกัด รัฐวิสาหกิจของจีนซื้อยางไทย ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนแต่อย่างใด ส่วนราคายังเป็นไปตามสัญญาเดิม คือ ราคาเฉลี่ย 2 เดือนย้อนหลัง บวกเพิ่มอีก กก.ละ 3 หยวน

สำหรับความคืบหน้าในโครงการสนับสนุนอาชีพเสริมให้เกษตรกรกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายละเอียด 1 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ที่เหลือรัฐชดเชยให้ในวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กรมส่งเสริมการเกษตร และ กยท.จัดอบรมให้คำแนะนำทำอาชีพเสริมในสวนยาง ขณะนี้วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาทใกล้จะหมดแล้ว ขณะที่ราคายางตอนนี้ตกประมาณ กก.ละ 50 บาทเศษ แม้เกษตรกรจะยังไม่พอใจ แต่เกษตรกรก็เข้าใจในเรื่องของชีพพลายและปัญหา

จากเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ในส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการกู้เงิน 1.5 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปรับซื้อยางจากเกษตรกรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง ผู้ประกอบการยื่นความจำนงมา 17 ราย วงเงินขอกู้ประมาณ 9,300 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลาการยื่นขอกู้อีก 4-5 เดือน ในการยื่นของ 17 ราย ได้รับการอนุมัติแล้ว 5 ราย ที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณา หากผู้ประกอบการขอกู้ได้ครบ 1.5 หมื่นล้านบาทจะคิดเป็นปริมาณยาง 6 หมื่นตัน เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง

# 1 ปี กยก. เดินหน้าปฏิรูปอย่างทั้งระบบ ยังต้องใช้เวลา

**ว**นที่ 15 กรกฎาคม 2558 การ  
ยทางแห่งประเทศไทย หรือ  
กยท. รัฐวิสาหกิจในสังกัด  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  
การยทางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดย  
ได้รวบรวม 3 หน่วยงานเป็นหนึ่งเดียว  
ประกอบด้วย สถาบันวิจัยยทาง (สวย.)  
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวน  
ยทาง (ส.ก.ย.) และองค์การสวนยทาง (อ.ส.ย.)  
มีภารกิจในการบริหารจัดการยทาง ทั้งระบบ  
ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจัดตั้ง กยท.  
นี้ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้สัมภาษณ์พิเศษ  
ศศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการผู้ทรง  
คุณวุฒิในคณะกรรมการ การยทางแห่ง  
ประเทศไทย ด้านผู้แทนผู้ประกอบการ  
กิจการยทางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการ  
ค้า ถึงแผนการขับเคลื่อนอนาคตของ กยท.  
ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีข้างหน้า



• ศศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย

สัมภาษณ์

## ที่มาธิบดีบริหาร

ศศ.ดร. ธนวรรธน์ กล่าวว่า ได้  
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ใน กยท. ในโควตาของหอการค้าไทย และ  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นไป  
ตามโครงสร้าง พ.ร.บ. การยทางแห่ง  
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 17  
สัดส่วนผู้แทนผู้ประกอบการยทางซึ่งมี  
ความเชี่ยวชาญด้านการค้า เพื่อเข้าไปขับเคลื่อน  
กยท. เช่นเดียวกับสภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย จะมีโควตาสัดส่วนของ  
ผู้แทนผู้ประกอบการยทาง ซึ่งมีความ  
เชี่ยวชาญด้านการผลิต อุตสาหกรรมยทาง  
1 ตำแหน่ง เรียกว่า คณะกรรมการหรือ  
บอร์ดนี้ เป็นชุดแรกที่ได้มีคณะภายใต้  
กฎหมาย และเป็นบอร์ดชุดแรกที่มีการ  
สรรหาผู้ว่าการ กยท.

สำหรับคณะกรรมการชุดนี้จะเป็น  
คณะที่รวบรวม 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กับยทาง ได้แก่ สวย., ส.ก.ย. และ อ.ส.ย.

และการเข้ามาทำงานใน พ.ร.บ. จะมีหน้าที่หลักๆ อยู่ 3-4 ประเด็นที่สำคัญคือ  
1. รักษาเสถียรภาพราคา ยทาง ดูแลทั้งระบบ  
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 2. งาน  
วิจัย และ 3. ช่วยเหลือเกษตรกรที่เกษตรกร  
ผู้ปลูกยทางและที่สำคัญคือ จำเป็นที่จะต้อง  
ดำเนินการให้ มีรายรับเหนือรายจ่ายและ  
เลี้ยงตัวเองได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ กยท.  
จำเป็นต้องทำก็คือ แผนและแนวคิดใน  
การบริหารการขับเคลื่อนอนาคต พ.ศ.  
2559 - 2563 ที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ  
อยู่หลายชุด ได้แก่ คณะกรรมการอนาคต  
ส่งออก คณะกรรมการอนุตรตรวจสอบภายใน  
และประธานคณะกรรมการอนุตรตรวจสอบการค้า  
และการลงทุน ร่วมจัดทำแผนการขับเคลื่อน  
เพื่อกำหนดทิศทางให้สอดคล้อง  
กับเป้าหมายการสนองนโยบายรัฐบาล  
“ภารกิจแรกที่ได้รับมอบหมายก็

คือ การรักษาเสถียรภาพของราคา ยทาง  
และการบริหารสต็อกยทางเก่าของรัฐบาล  
ที่มีอยู่ 3.1 แสนตัน โดยจะให้ข้อมูลในแง่  
มุมมองเชิงวิชาการ หรือสิ่งที่รับรู้มาจาก  
ภาคธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงาน  
เชิงนโยบาย”

## หล่อหลอมวัฒนธรรมเป็นหนึ่ง

ขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ  
การหลังจากควบรวมหน่วยงาน หรือควบ  
รวมกิจการ (M&A) คือ ต้องการหล่อหลอม  
วัฒนธรรม เป็นวัฒนธรรมเดียวกัน สิ่ง  
ที่จะทำในเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
การทำงานร่วมกันภายใต้จุดมุ่งหมาย  
เดียวกัน คือ ดูแลผลประโยชน์ของ  
ประเทศ นั่นคือทำให้ราคา ยทางมีเสถียรภาพ  
มีมูลค่าเพิ่มสูง และให้เกษตรกรยิ้มตา  
ยิ้มปากได้ จะต้องมีการรับและรายจ่ายที่

ต้องดูแลองค์กรตัวเองได้มาสู่บันได 4 ชั้น ในกรอบยุทธศาสตร์ที่จะลงไปสู่ภาคปฏิบัติในเชิงการขับเคลื่อนนโยบายได้แก่ 1.การดูแลตัวเอง 2.การดูแลเกษตรกร 3.การดูแลผู้ประกอบการ และ 4.การดูแลประเทศ

“ระยะแรกเป้าหมายที่สำคัญก็คือหล่อหลอมองค์กรแล้วจะต้องหาแนวทางมีธุรกิจใหม่ และส่งเสริมวิจัยต่างๆ เพิ่มมูลค่าขาย หรือทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์ในเรื่องของยาง และสุดท้ายก็คือการทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล”

นอกจากนี้แล้วสิ่งที่เห็นในรัฐบาลชุดนี้คือ โครงการแทรกแซงที่ได้ดำเนินการไม่ให้ราคายางต่ำกว่า 45 บาทต่อกิโลกรัม แต่เมื่อเข้าไปแทรกแซงราคายางขึ้นมาเกิน 45 บาทต่อกิโลกรัม ก็ให้กลไกตลาดทำงานต่อไป เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกรไม่ได้บิดเบือนโครงสร้างของราคา และราคานี้(45บาท/กก.)เกษตรกรเองก็รับได้ เพราะอยู่ในกรอบพอมมีกำไร ตรงจุดนี้การยางฯ จะทำหน้าที่ติดตามและดูแล มองถึงมิติที่เข้าไปพัฒนา ส่งเสริมและดูแลเกษตรกรทั้งระบบ เป้าหมายระยะสั้นก็คือการดูแลราคา ที่สำคัญยังคงปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางระหว่าง กยท. กับซีโนเคม กรุ๊ป จากจีนตามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มไอยู) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน นี่คือภาระหน้าที่ในระยะสั้น

ส่วนในแผนระยะยาวทาง พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ กยท. ได้รับมอบหมายให้ดูแลทุกเรื่องให้สอดคล้องกับกฎหมาย เพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายการรวม 3 องค์กรข้างต้นให้เป็นหนึ่งเดียว และดำเนินงานตามนโยบาย ขณะเดียวกันหน้าที่ของเราคือการดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นอาจจะไม่เร็วอย่างที่หลายคนคาด แต่สิ่งที่ทำจะยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสิ่งสำคัญ ก็คือการดูแลราคา 2. ดูแลเกษตรกรไปในตัว 3.ดูแลสัญญาผูกพันรัฐไทยกับนานาชาติ ยังคงดำเนินการอยู่ ซึ่งการ

ทำสัญญาเป็นระหว่างองค์กรธุรกิจกับธุรกิจ หรือ B to B สัญญาก็คงดำเนินการอยู่ ไม่มีมูลเหตุใดที่จะมาพิจารณาว่า จะต้องยกเลิก กยท. ก็ยังคงมีหน้าที่จะต้องทำตามสัญญาต่อเนื่อง

## บอร์ดทำงานไม่ถึง 1 ปี

ทั้งนี้แม้ว่า พ.ร.บ.การยางฯ จะครบรอบ 1 ปีของการสถาปนา แต่บอร์ดยังทำงานไม่ถึง 1 ปี (มติครม.แต่งตั้งวันที่ 12 ม.ค.59) แต่ก็เห็นว่า กำลังปรับตัวไปสู่ทิศทางเดียวกัน ซึ่งคิดใน 1 ปีจะเห็นการหลอมรวมมากขึ้นตามลำดับ เพราะการรวมตัวภายใต้กฎหมายที่ทำให้ กยท. เกิดขึ้น เพราะภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเรียกร้อง จำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาการรวมตัวกัน และปรับตัว แต่สิ่งที่ กยท. ทำงานทันทีก็คือเสถียรภาพราคา แต่ที่จะดำเนินการต่อไปก็คือดำเนินการตาม พ.ร.บ. และการเดินตามนโยบายของรัฐ คือการดูแลยางพาราทั้งระบบโดย ยก ระดับรายได้ของเกษตรกร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านโครงการต่างๆ ทั้งเพิ่มมูลค่าจากยางพารา เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ดูแลด้านราคา และเป็นประโยชน์ต่อภาคการค้า ภาคการผลิต เพื่อให้ประเทศไทยมีความโดดเด่นทางด้านการผลิต ทุกคนตั้งใจทำงาน

“ที่สำคัญคือ เงินแชสส์(ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่งออกยางพารา) จะถูกจัดสรรเงินไปตามส่วนต่างๆ ใน พ.ร.บ.เป็นกระบวนการกฎหมายที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้วจะมีความโปร่งใส การใช้เงิน มีตัวแทนของภาคเกษตรกรอยู่ในบอร์ดทั้งที่เป็นตัวแทนเกษตรกรจำนวน 2 คน และตัวแทนจากสถาบันเกษตรกร จำนวน 2 คน รวมกันแล้ว 4 คน ขณะที่ตัวแทนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการค้ามีเพียง 2 คน นอกจากนี้ในคณะกรรมการก็มาจากกระทรวงต่างๆ อาทิ เกษตรและสหกรณ์ คลัง มหาดไทย พาณิชย์และอุตสาหกรรม ก็ล้วนมุ่งทำงานสร้างสรรคให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมทั้งระบบ เพราะฉะนั้นมีทั้งการตรวจสอบ มีกฎหมายบังคับ ไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้เงินผิดประเภท”

## ราคายางครึ่งหลังทิศทางบวก

ราคายางพารา ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน ดังนั้นในครึ่งปีหลังคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบตลาดโลกจะอยู่ในช่วงราว 40-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จะทำให้ระดับราคายางเฉลี่ยที่ 50-60 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งยังไม่มากเหมือนในอดีต เนื่องจากความต้องการของเงินซึ่งเป็นผู้ใช้รายใหญ่ยังไม่สูง อีกทั้งเศรษฐกิจจีนยังมีแนวโน้มขาลงอยู่ รวมทั้งชีพพลายยางในตลาดโลกยังคงมีปริมาณไม่ได้ลดลงมากนัก ราคายางจะยังอยู่ในระดับทรงตัว อย่างไรก็ตามหากราคายางลดต่ำกว่า 45 บาทต่อกิโลกรัม ทาง กยท. จะเปิดจุดรับซื้อแทรกแซงทันที เพื่อไม่ให้ราคายางต่ำกว่า 45 บาทต่อกิโลกรัม (ตามมติคณะกรรมการกยท.วันที่ 28 ม.ค.59) ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ มีเป้าหมายซื้อขาย จำนวน 1 แสนตัน โดยรับซื้อยาง 3 ชนิด คือ ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคาต่อกิโลกรัมละ 45 บาท น้ำยางสด ราคาต่อกิโลกรัมละ 42 บาท (DRC 100%) และยางก้อนถ้วย ราคาต่อกิโลกรัมละ 41 บาท (DRC 100%) ในรอบแรกดำเนินการรับซื้อได้ปริมาณยาง 2,800 ตัน ใช้เงิน 121.5 ล้านบาท เกษตรกรจำนวน 2.66 หมื่นราย

“โครงการนี้ไม่ได้ล้มเลิก แต่ปัจจุบันราคายางแผ่นดิบอยู่ที่กว่า 50 บาทต่อกิโลกรัม จึงทำให้เกษตรกรขายไปในตลาดปกติ ซึ่งยางก้อนนี้จะต้องส่งมอบให้ 10 กระทรวงนำไปใช้ ยังคงยึดตามนโยบาย แต่อย่าล่าช้าเพราะเป็นโครงการครั้งแรกและต้องการความรอบคอบ”



## ปปช.ชงรัฐบาลไม่ควรแทรกแซงราคาอย่าง

ทำเนียบฯ ● ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยหนึ่งในข้อเสนอดังกล่าวระบุว่า รัฐบาลไม่ควรดำเนินนโยบายแทรกแซงราคาอย่างพาราหรือโครงการอื่นๆ ที่เข้าข่ายการแทรกแซงราคา เนื่องจากจะทำให้กลไกตลาดเสียสมดุลและขาดการแข่งขัน แต่ควรดำเนินโครงการลักษณะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านยางพาราซึ่งจะทำให้มีความยั่งยืน หรือหากมีการแทรกแซงราคาอย่างควรจะได้รับข้อชี้แจงทุกชนิดเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบและเป็นธรรมต่อเกษตรกรทุกประเภท และเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจรวบรัดการพิจารณาซึ่งอาจส่งผลต่อการทุจริตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

# ระดมสมองรับส่งออกฟื้นตัว มันสำปะหลัง-ยางยังไร้แวว

นางมาลี โชคล้ำเลิศอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า กรม ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อประเมินแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 59 ซึ่งส่วนใหญ่ประเมินว่าแนวโน้มการส่งออกกำลังฟื้นตัวดีขึ้น โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร คาดว่าจะมีมูลค่าส่งออก 33,939 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน จากเดิมคาดขยายตัว 1.9% กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก 123,900 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.1% จากเดิมคาดขยายตัว 4.9% กลุ่มแฟชั่น มูลค่า 13,859 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดิมคาดขยายตัว 4.8% กลุ่ม โลหะไฟฟ้า 2,915 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.9% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5%

“กรมยังคงยืนยันเป้าหมายการส่งออกที่ 5% และจากการประเมิน แนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตร พบว่า ข้าวจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9% น้ำตาล เพิ่มขึ้น 20% จากเดิม 4% เพราะตลาดซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) มีความต้องการมากขึ้น แต่ยางพารา ลดลง 10% หลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่มันสำปะหลังลดลง 10% เพราะจีนลดการนำเข้าหันไปใช้ข้าวโพดแทน”

# “พาณิชย์” ย้ำซัดส่งออกปีนี้ 5%

## ● อาหารแนวโน้มนสกไสสินค้าไทยภาพลักษณ์ดีขึ้น

“พาณิชย์” หรือภาคเอกชนประเมินการส่งออกเป็นรายกลุ่ม เพาะข้าว น้ำตาล แนวโน้มดีขึ้น แต่ยาง มัน ลด ส่วนอาหารดีขึ้นทุกตัว หลังตลาดโลกมีความต้องการ ขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ วัสดุก่อสร้างเครื่องจักร อัญมณี โลหะสีได้ แนวโน้มสดใส ย้ำเป้าหมายการส่งออก 5% ไว้เป็นเป้าหมาย

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า กรมได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อประเมินแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ประเมินว่าแนวโน้มการ

ส่งออกกำลังฟื้นตัวดีขึ้น โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารคาดว่าจะมีมูลค่าส่งออก 33,939 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 1.9% กลุ่มอุตสาหกรรมหนักคาดว่าจะมีมูลค่า 123,900 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.1% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 4.9% กลุ่มแฟชั่นมูลค่า 13,859 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 4.8% กลุ่มโลหะสีได้ มูลค่า 2,915 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.9% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3.5%

“แนวโน้มการส่งออกที่ประเมินร่วมกับภาคเอกชน ทำให้กรมยังคงยืนยันเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปีนี้ที่ 5% แม้ที่ผ่านมา คนอื่นๆ จะปรับลดลงหรือมองลดลง ซึ่งจะปรับเป็นเท่าใดก็ได้ แต่เป้าหมายของเขายังยืนยันไว้ที่ 5% เอาไว้เป็นเป้าหมายในการทำงานและเอาไว้เป็นเป้าหมายให้ทุกพาณิชย์แต่ละประเทศ รับผิดชอบไปทำงานเพื่อผลักดันการส่งออก”

ทั้งนี้จากการประเมินแนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตร พบว่าข้าวจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9% น้ำตาล เพิ่มขึ้น 20% จากเดิม 4% เพราะตลาดซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) มีความต้องการมากขึ้นแต่ยางพาราจะลดลง 10% เพราะราคาคงต่ำ และมีผลผลิต

ออกสู่ตลาดมาก ขณะที่มันสำปะหลัง คาดว่าจะลดลง 10% เพราะจีนลดการนำเข้ามันไปใช้ข้าวโพดแทน

ขณะที่กลุ่มอาหาร คาดว่าเพิ่มขึ้น 5.2% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 2.7% โดยเฉพาะอาหารทะเล จะเพิ่มขึ้น 3.1% หลังอันดับการค้านุหัตถ์ดีขึ้น ทำให้ภาพลักษณ์สินค้าไทยดีขึ้น, ทุ่นการประมงจะส่งออกได้เพิ่มขึ้น เพราะไม่มีปัญหาวัชพืชรบกวน, ทุ่นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12% จากเดิม 4% หลังคู่แข่งมีปัญหาโรคระบาดแต่ไทยไม่มี ขณะที่ไก่เพิ่ม 5% โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นจะดีขึ้น และหากเกาหลีใต้เปิดตลาดนำเข้าไก่สดก็จะยิ่งดีขึ้นอีก ส่วนตลาดอังกฤษจะได้รับผลดีจากเบร็กซิตเพราะอาจปรับนโยบายนำเข้า ไม่ใช่ใช้นโยบายของสหภาพยุโรป (อียู) และกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน มีแนวโน้มดีขึ้น

ทุ่นการประมงจะส่งออกได้เพิ่มขึ้น เพราะไม่มีปัญหาวัชพืชรบกวน, ทุ่นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12% จากเดิม 4% หลังคู่แข่งมีปัญหาโรคระบาดแต่ไทยไม่มี ขณะที่ไก่เพิ่ม 5% โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นจะดีขึ้น และหากเกาหลีใต้เปิดตลาดนำเข้าไก่สดก็จะยิ่งดีขึ้นอีก ส่วนตลาดอังกฤษจะได้รับผลดีจากเบร็กซิตเพราะอาจปรับนโยบายนำเข้า ไม่ใช่ใช้นโยบายของสหภาพยุโรป (อียู) และกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน มีแนวโน้มดีขึ้น

ทุ่นการประมงจะส่งออกได้เพิ่มขึ้น เพราะไม่มีปัญหาวัชพืชรบกวน, ทุ่นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12% จากเดิม 4% หลังคู่แข่งมีปัญหาโรคระบาดแต่ไทยไม่มี ขณะที่ไก่เพิ่ม 5% โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นจะดีขึ้น และหากเกาหลีใต้เปิดตลาดนำเข้าไก่สดก็จะยิ่งดีขึ้นอีก ส่วนตลาดอังกฤษจะได้รับผลดีจากเบร็กซิตเพราะอาจปรับนโยบายนำเข้า ไม่ใช่ใช้นโยบายของสหภาพยุโรป (อียู) และกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน มีแนวโน้มดีขึ้น

ทุ่นการประมงจะส่งออกได้เพิ่มขึ้น เพราะไม่มีปัญหาวัชพืชรบกวน, ทุ่นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12% จากเดิม 4% หลังคู่แข่งมีปัญหาโรคระบาดแต่ไทยไม่มี ขณะที่ไก่เพิ่ม 5% โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นจะดีขึ้น และหากเกาหลีใต้เปิดตลาดนำเข้าไก่สดก็จะยิ่งดีขึ้นอีก ส่วนตลาดอังกฤษจะได้รับผลดีจากเบร็กซิตเพราะอาจปรับนโยบายนำเข้า ไม่ใช่ใช้นโยบายของสหภาพยุโรป (อียู) และกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน มีแนวโน้มดีขึ้น

ทุ่นการประมงจะส่งออกได้เพิ่มขึ้น เพราะไม่มีปัญหาวัชพืชรบกวน, ทุ่นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12% จากเดิม 4% หลังคู่แข่งมีปัญหาโรคระบาดแต่ไทยไม่มี ขณะที่ไก่เพิ่ม 5% โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นจะดีขึ้น และหากเกาหลีใต้เปิดตลาดนำเข้าไก่สดก็จะยิ่งดีขึ้นอีก ส่วนตลาดอังกฤษจะได้รับผลดีจากเบร็กซิตเพราะอาจปรับนโยบายนำเข้า ไม่ใช่ใช้นโยบายของสหภาพยุโรป (อียู) และกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน มีแนวโน้มดีขึ้น

# พาณิชย์-เอกชนย่ำส่งออกฟื้น

## ประเมินรายกลุ่ม‘สดใส’ ยื่นเป้าทั้งปีขยายตัว5%

นนทบุรี ● พาณิชย์ยกเอกชนประเมินส่งออกรายกลุ่ม ต่างมั่นใจฟื้นตัวดีขึ้นแน่ในครึ่งปีหลัง เผยข้าว น้ำตาล สดใส แต่ยางพารา มั่นสำปะหลังลด ส่วนกลุ่มอาหารดีขึ้นทุกตัว หลังตลาดมีความต้องการสูง ยื่นเป้าหมายทั้งปีโต 5% เช่นเดิม

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และภาคอุตสาหกรรมเพื่อประเมินแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้ โดยส่วนใหญ่ประเมินว่าแนวโน้มการส่งออกกำลังฟื้นตัวดีขึ้น

โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารคาดว่าจะส่งออกได้มูลค่า 33,939 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3% เพิ่มจากเดิม 1.9% กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก คาดว่าจะส่งออกได้ 123,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.1% ลดลงจากเดิม 4.9% กลุ่มแฟชั่น มูลค่า 13,859 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.6% ลดลงจากเดิม 4.8% กลุ่มโลฟิสต์ มูลค่า 2,915 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.9% เพิ่มจากเดิม 3.5%

“จากแนวโน้มการส่งออกที่ประเมินร่วมกับภาคเอกชนทำให้กรมยังคงยืนยันเป้าหมายการส่งออกที่ 5% แม้ที่ผ่านมาหน่วยงานอื่นจะปรับลดลงหรือมองลดลง ซึ่งจะปรับเป็นเท่าไรก็ได้ แต่เป้าหมายของเรายังยืนไว้ที่ 5% เอาไว้เป็นเป้าหมายในการทำงาน และเอาไว้เป็นเป้าให้ทูตพาณิชย์แต่ละประเทศรับไปทำงาน เพื่อผลักดันการส่งออก” นาง

มาลีกล่าวว่าการประเมินแนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรพบว่า ข้าวจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9% น้ำตาลเพิ่มขึ้น 20% จากเดิม 4% เพราะตลาด CLMV มีความต้องการมากขึ้น แต่ยางพาราจะลดลง 10% เพราะราคาคต่ำ และมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่มันสำปะหลังคาดว่าจะลดลง 10% เช่นเดียวกัน เพราะจีนลดการนำเข้าหันไปใช้ข้าวโพดทดแทน

ส่วนกลุ่มอาหารคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.2% เพิ่มจาก 2.7% โดยเฉพาะอาหารทะเลจะส่งออกเพิ่มขึ้น 3.1% หลังอันดับการค้ามนุษย์ดีขึ้น ทำให้ภาพลักษณ์สินค้าไทยดีขึ้น ทุ่นการป้องจะส่งออกได้เพิ่มขึ้น หลังไม่มีปัญหาหวัดฤดูบึงคัดเพิ่ม 12% จากเดิม 4% หลังคู่แข่งเจอโรคระบาด แต่ไทยไม่มี โกงเพิ่ม 5% โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นจะดีขึ้น และหากเกาหลีเปิดตลาดจะยิ่งดีขึ้นอีก และตลาดอังกฤษจะได้รับผลดีจาก Brexit เพราะอาจมีการปรับนโยบายนำเข้า ไม่ใช่ของอียู และกลุ่มอาหารพร้อมรับประทานมีแนวโน้มดีขึ้นทุกรายการ

สำหรับกลุ่มผัก ผลไม้ คาดว่าจะส่งออกได้ 5% โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋อง น้ำมันะพริ้ว



นางมาลี โชคล้ำเลิศ

และสินค้าส่วนใหญ่ถูกใช้ป้อนโครงการเมกะโปรเจกต์ในประเทศมากกว่าส่งออก ขณะที่เครื่องจักรคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20% เพิ่มจากเดิม 3% เป็นต้น

และผลิตภัณฑ์มะพร้าวจะดีขึ้น และยังพบว่าตลาดจีน ยองกง อินโดนีเซีย มีความต้องการผลไม้ไทยเพิ่มขึ้น ประกอบกับกระแสรักสุขภาพ ทำให้มีความต้องการผักและผลไม้มากขึ้น

ในส่วนของสินค้าอุตสาหกรรม ประเมินว่า อิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มขึ้น 2% จากเดิม 4% เพราะอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าลดเหลือ 0.5% จากเดิม 4% เพราะมีการย้ายฐานการผลิตไปเวียดนาม และสินค้าไทยถูกกีดกันจากตะวันออกกลาง และจีนเป็นคู่แข่งสำคัญ ยานยนต์และชิ้นส่วน คาดว่าจะส่งออกได้ 5% แม้รถ ECO ไปสหรัฐจะลดลง แต่รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ SUV และ PPV จะส่งออกได้ดีขึ้น คาดยอดรวมส่งออก 1.22-1.25 ล้านคัน

เม็ดพลาสติกคาดโต 3% ลดจาก 5% เพราะตลาดโลกชะลอตัวและจีนลดนำเข้า ผลิตภัณฑ์ยางลดลง 5% จากเดิมโต 3% เพราะเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ส่วนวัสดุก่อสร้างจะโต 2% ลดจากเดิม 7% เพราะมีการย้ายฐานการผลิตไป CLMV



# ถูกเอากชนเช็กส่งออก

- เจาะกลุ่มแก้ปัญหาราคาสินค้า
- พาณิชย์หวังสูงตั้งเป้าโต 5%

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการภาคเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อประเมินแนวโน้มการส่งออกช่วงครึ่งปีหลังนี้ ส่วนใหญ่มองว่าแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น แม้ว่าช่วงครึ่งปีหลังจะยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ อยู่ แต่กรมฯ ยังยืนยันเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ 5% ตามเดิม เพื่อเอาไว้เป็นเป้าหมายการทำงาน แม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานปรับลดเป้าหมายส่งออกลงก็ตาม ถือเป็นเรื่องการประเมิน แต่กรมฯ ต้องมีเป้าหมาย และต้องยึดไว้ เพื่อให้ทุกพาณิชย์แต่ละประเทศรีบไปทำงานและเน้นผลักดันการส่งออกให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ ในกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร คาดว่าจะส่งออกได้ 33,939 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3% เพิ่มจากเดิม 1.9% กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก คาดว่าจะส่งออกได้ 123,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.1% ลดลงจากเดิม 4.9% กลุ่มแฟชั่น 13,859 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.6% ลดลงจากเดิม 4.8% กลุ่มไลฟ์สไตล์ 2,915 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.9% เพิ่มจากเดิม 3.5%

ส่วนสินค้าเกษตรนั้น พบว่า ข้าวมีแนวโน้มส่งออกดีขึ้น ช่วงไตรมาส 3 และ 4 คาดว่าจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9% น้ำตาล เพิ่มขึ้นมากจากเดิมตั้งเป้าหมายไว้ 4% จะเพิ่มเป็น 20% เพราะตลาดซีแอลเอ็มวี ต้องการสินค้ามากขึ้น แต่ด้านยางพารา อาจลดลง 10% เพราะราคาคงต่ำ อีกทั้งมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่มันสำปะหลัง คาดว่าจะลดลง 10% เช่นกัน เพราะจีนลดการนำเข้า แล้วหันไปใช้ข้าวโพดทดแทน

สำหรับกลุ่มอาหารนั้น คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.2% จากเดิมคาดว่าจะ 2.7% โดยกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็ง กระจับปี่และแปรรูป น่าจะผลักดันให้ส่งออกเพิ่มขึ้นได้ 3.1% และมีแนวโน้มมากกว่าเดิม หลังสหรัฐจัดอันดับการค้ามนุษย์ของไทยขึ้น (เทียร์ 2) ทำให้ภาพลักษณ์สินค้าไทยดีขึ้น โดยเฉพาะทูน่า



มาลี โชคล้ำเลิศ

# สินค้าเกษตรส่งออกส่งสัญญาณฟื้น

## อุตสาหกรรมยาง-พริกขี้หนูทะลักเข้าทำงานไตรมาส

● “พริกขี้หนู” ถกเอกชนประเมินส่งออกครึ่งปีหลัง พบสินค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมหลายตัวส่งออกขยับดีขึ้น ยกเว้นยาง มัน ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมหนักชะลอตัว พร้อมยืนยันเป้าหมายการทำงานเป็นครึ่งปีเต็ม 5%

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับผู้ส่งออกในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ประเมินว่าแนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังกำลังฟื้นตัวดีขึ้น โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร คาดว่าจะส่งออกได้มูลค่า 33,939 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3% และเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 1.9% ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก คาดว่าจะส่งออกได้มูลค่า 123,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.1% ลดลงจากเดิม 4.9%

กลุ่มแฟชั่น คาดว่าจะส่งออกได้มูลค่า 13,859 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.6% ลดลงจากเดิม 4.8% กลุ่มไลฟ์สไตล์ มูลค่า 2,915 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.9% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 3.5%

ทั้งนี้ เมื่อแยกในรายละเอียดในส่วนของสินค้าเกษตรพบว่าข้าวมีแนวโน้มส่งออกดีขึ้น ทั้งปีน่าจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน น้ำตาลจะเพิ่มขึ้นมากจากเป้าหมายเดิม 4% เป็น 20% เพราะตลาดกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการมากขึ้น แต่ยางพาราจะลดลง 10% เพราะราคาคาดต่ำและมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่มันสำปะหลังคาดว่าจะลดลง 10% เช่นเดียวกัน เพราะจีนลดการนำเข้าหันไปใช้ข้าวโพดแทน

เช่นเดียวกับกลุ่มอาหาร ภาพรวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.2% จากเดิมคาดไว้ที่ 2.7% โดยกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็ง กระทบและแปรรูป น่าจะผลักดันส่งออกได้ 3.1% และอาจเพิ่มมากกว่านี้ หลังสหรัฐขยับการจัดอันดับในรายงานการค้ามนุษย์ของไทยดีขึ้น ทุนสำรองน่าจะดีขึ้นหลังกองทุนนำออกจับปลาได้ตามปกติ กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12% จากเดิม 4% หลังคู่แข่งเจอโรคระบาด แต่ไทยไม่มีปัญหา ไก่สดแช่เย็นและแปรรูป คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5% ส่วนกลุ่มผัก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป คาดว่าจะส่งออกเติบโต 5%

ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5% ขณะที่กลุ่มอื่นๆ เช่นอาหารพร้อมรับประทาน มีแนวโน้มดีขึ้น คาดว่าจะโต 7.5%

สำหรับสินค้าอุตสาหกรรม คาดว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จะส่งออกได้เพิ่มขึ้นแค่ 2% ลดลงจากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 4% เพราะไทยอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีจากการผลิตเอชดีดี ไปสู่เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เครื่องใช้ไฟฟ้า ลดลง 0.5% จากเดิมโต 4% เพราะมีการย้ายฐานการผลิตไปเวียดนาม ตลาดสหรัฐ อียู ญี่ปุ่น ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้น ปกป้องสิ่งแวดล้อม ซึ่งไทยต้องพัฒนาสินค้าเพื่อส่งออก และยังมีภารกิจกันจากตลาดตะวันออกกลางและจีน เป็นคู่แข่งสำคัญ

กลุ่มยานพาหนะ คาดว่าจะส่งออกได้ 5% ลดลงจาก 8% โดยยอดรวมน่าจะส่งออกได้ 1.22-1.25 ล้านคัน อุปกรณ์และส่วนประกอบยานยนต์ คาดว่าจะส่งออกได้ 5% ตามการขยายตัวของรถจักรยานยนต์ เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะส่งออกได้ 3% ลดจากเดิม 5% เพราะเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ตลาดโลกและจีนชะลอ และถูกเก็บเอตีดในกลุ่มถุงพลาสติก วัสดุก่อสร้าง คาดโต 2% ลดจากเดิม 7% เพราะบริษัทใหญ่มีการย้ายฐานการผลิตไปกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี และมีโครงการเมกะโปรเจกต์ในประเทศมาก ทำให้มีความต้องการสินค้ากลุ่มนี้มากขึ้น จึงมีการส่งออกลดลง ผลิตภัณฑ์ยาง คาดลดลง 5% จากเดิมโต 3% เพราะเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเพิ่มขึ้น 20% เพิ่มจากเดิม 3% เพราะตลาดแอฟริกาและซีแอลเอ็มวี มีความต้องการเพิ่ม

“อย่างไรก็ตาม กรมยังคงยืนยันเป้าหมายการส่งออกที่ตั้งไว้ที่ 5% เพื่อเป็นเป้าหมายของการทำงาน เพราะจากการประเมินแนวโน้มการส่งออก ร่วมกับภาคเอกชนในกลุ่มต่างๆ ก็บอกว่ามีแนวโน้มดีขึ้น” นางมาลี กล่าว

# สศก.สรุปเล่ม ลดต้นทุนผลิต สินค้าเกษตร

โพสท์ทูเดย์ - กระทรวงเกษตรฯ โชว์  
ผลงานลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร  
โก๋เนื้อลดได้มากที่สุด 5.84%

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวถึง  
แผนการรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตและ  
การเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร  
ว่า จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตสินค้า  
พืชเกษตร ปี 2559 (ข้อมูล ณ เดือน มิ.ย.  
2559) เทียบกับปี 2558 ลดลง 1.21-12.67%  
โดยต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังลดลงมาก  
ที่สุด 12.67% ถัดมา คือ ปาล์มน้ำมันลด  
ลง 7.01% ยางพาราลดลง 6.18% มัน  
สำปะหลังลดลง 2.17% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ลดลง 1.21%

สำหรับต้นทุนการผลิตสินค้าปศุสัตว์

และประมงเทียบกับช่วงเดียวกันของปี  
ที่ผ่านมา ลดลง 1.14-5.84% โดยต้นทุน  
การผลิตโก๋เนื้อลดลงมากที่สุด 5.84% กุ้ง  
ลดลง 3.84% และ สุกรลดลง 1.14% ทั้งนี้  
จากผลการติดตามประเมินโครงการรอบ  
9 เดือน โดยสัมภาษณ์เกษตรกรจำนวน  
729 ราย ในพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ  
ช่วงระยะเวลาที่สำรวจข้อมูลระหว่างวันที่  
20 มิ.ย.-3 ก.ค. 2559 ภาพรวมพบว่า  
เกษตรกร 53% มีความพึงพอใจระดับมาก  
ทั้งนี้ นโยบายรณรงค์ลดต้นทุน  
การผลิตฯ ได้รับความร่วมมือจากหลาย  
หน่วยงาน อาทิ กระทรวงพาณิชย์ขอความ  
ร่วมมือพ่อค้าลดราคาปุ๋ย กรมพัฒนาที่ดิน  
ให้บริการวิเคราะห์ดิน กรมการข้าวจัดทำ  
เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำ  
โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ เพื่อ  
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

ด้านการตลาด กรมส่งเสริมการเกษตร  
ได้ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุ  
ภัณฑ์ครบทั้ง 77 จังหวัด ดำเนินการได้  
80% ของปริมาณงาน ขณะที่กรมส่งเสริม  
การเกษตรและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
วางแผนการปลูกและเก็บเกี่ยวเพื่อให้  
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

## การปรับปรุงบำรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน (2)



3. สารเร่งซูเปอร์ พด.3 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคริซในดิน มีคุณสมบัติสามารถทำลายหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ในดินที่เป็นสาเหตุการรากเน่าได้แก่ โรครากและโคนเน่าของไม้ผล ไม้ยืนต้น เช่น ทูเรียน ยางพารา โรคเน่าคอดินและลำต้นเน่าของพืชไร่ เช่น สับปะรด มัน ลำปะหลัง พืชเส้นใย พืชตระกูลถั่ว โรคเน่าและเหี่ยวของพืชผักไม้ดอกไม้ประดับ เช่น พริก เบญจมาศ โรคเน่าและของพืชผัก เช่น ผักกาดกะหล่ำปลี โรคถอนผักดาบของข้าว และโรคผลเน่าของไม้ผลเรี่ยดิน เช่น สตรอเบอร์รี่ นอกจากนี้ยังช่วยลดและควบคุมปริมาณเชื้อโรคริซในดินทั้งสภาพที่ดอนและที่ลุ่ม

อย่างไรก็ตาม ก่อนนำสารเร่งซูเปอร์ พด.3 ไปใช้ ต้องทำการเพิ่มปริมาณเชื้อในปุ๋ยหมักก่อน โดยนำสารเร่งซูเปอร์ พด.3 1 ชอง น้ำหนัก 25 กรัม ไปขยายเชื้อในปุ๋ยหมัก 100 กก. และรำข้าว 1 กก. ปรับความชื้นให้ได้ 60-70% กองปุ๋ยในที่ร่ม เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 50 ซม. 7 วัน แล้ว

ใช้กับพืชชนิดต่างๆ ในอัตราและวิธีการดังนี้ ข้าว ใช้ 100 กก./ไร่ โดยหว่านให้ทั่วช่วงเตรียมดินปลูก พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก ไม้ประดับ ใช้ 100 กก./ไร่ ใส่ระหว่างแถวตามแนวปลูกแล้วคลุกเคล้ากับดิน ไม้ผล ไม้ยืนต้น ใช้ 3-6 กก./ต้น ช่วงเตรียมหลุมโดยคลุกเคล้ากับดินรองไว้ก้นหลุม ช่วงต้นพืชเจริญแล้วใส่รอบทรงพุ่มหรือหว่านใต้ทรงพุ่ม

4. สารเร่งซูเปอร์ พด.7 สำหรับผลิตสารควบคุมแมลงศัตรูพืช มีคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดสารออกฤทธิ์และสารไล่แมลงที่อยู่ในพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ สำหรับอัตราและวิธีการใช้สารควบคุมแมลงศัตรูพืช สารเร่งซูเปอร์ พด.7 คือ เจือจางสารป้องกันแมลงศัตรูพืชในน้ำ 1 ต่อ 100 ใส่สารจับใบ เช่น น้ำยาล้างจาน 10 มิลลิลิตร ลงในสารควบคุมแมลงศัตรูพืช 10 ลิตร หรือ ฉีดพ่นที่ใบ ลำต้น หรือบริเวณที่มีหนอนหรือเพลี้ยอาศัยอยู่ และฉีดพ่นทุกๆ 3-5 วัน และฉีดต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับการระบาดของหนอนและเพลี้ย และควรฉีดพ่นในช่วงที่เป็นตัวอ่อน หรือช่วงที่เพลี้ยยังไม่สร้างแป้ง สำหรับพืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก ฉีดพ่นสารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแล้วอัตรา 50 ลิตรต่อไร่ ส่วนไม้ผล ฉีดพ่นสารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแล้วอัตรา 100 ลิตรต่อไร่

# สหกรณ์การเกษตรบึงโขงหลง จำกัด



## ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

**สหกรณ์การเกษตรบึงโขงหลง จำกัด** เป็นหนึ่งองค์กรที่สมาชิกมีความเชื่อมั่น จึงให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ในการร่วมกิจกรรม และการดำเนินธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินการมีความเสียสละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์ฯ จึงได้รับเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

สหกรณ์ฯ เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวอำเภอบึงโขงหลง ร่วมมือร่วมใจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2530 เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืนมั่นคงด้วยการร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบรรดาสมาชิกตามหลักการและวิธีการสหกรณ์

การดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นของสหกรณ์ฯ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อการให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อนำไปส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมถึงการใช้จ่ายตามความจำเป็นของสมาชิก สมาชิกสามารถลดต้นทุนจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก มีบริการที่สะดวกรวดเร็ว ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่สมาชิก

และธุรกิจจัดหาปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นการจัดหาปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาที่เป็นธรรม สมาชิกสามารถลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ย และ



เคมีภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ ในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาดมาก

การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ช่วยให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนการประกอบอาชีพ จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำ และปัจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพที่มีราคาถูก ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สมาชิกสหกรณ์มีความสามัคคีกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการประกอบอาชีพ ผ่านระบบสหกรณ์

สำหรับกิจกรรมเรียนรู้ของสหกรณ์ฯ ที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมเรียนรู้ธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรก่อนด้วย กิจกรรมเรียนรู้ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย กิจกรรมเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อและกิจกรรมเรียนรู้สนับสนุนกลุ่มอาชีพ

## ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแปดหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12 ก.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 53.19 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 66 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 52.69 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 91 สตางค์ ราคายางท่อนึ่ง กิโลกรัมละ 50.20 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 55.09 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 70 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 54.22 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 72 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 52.85 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 53.80 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 49 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 45.66 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 31 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 81,400 กิโลกรัม น้ำยางสด 46.25 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 75 สตางค์

ราคาตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 56.06 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเสนอขายอยู่ที่ 57.64 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 52.22 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 26 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 56.13 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 51 สตางค์ต่อกิโลกรัม

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเซยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

## ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 14:55:32 น..expanded { width: 620px; z-

index: 9999 }ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 โรงสีเด็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,000 บาท/ตันอ่านต่อได้ที่

<http://www.ryt9.com/s/oa/2462744>

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โชนิโศกการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 11,500 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สวงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.00 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.80 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ราคา 7.05 บาท/กก

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 7.00 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 53.09 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ราคา 52.37 บาท/กก

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.60 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทองเกรด A ไม่ส่งออก

ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง 90.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อ.เมือง จ.จันทบุรี -

เงาะโรงเรียน

ตลาดกลางเขาดิน อ.แก่ง จ.ระยอง 40.00 บาท/กก.

ลองกองเบอร์หนึ่ง

ตลาดผลไม้แสนตู่ จ.ตราด -

ลำไย ช่อพันธุ์อีค้อ เกรด AA(ส่งออก)

จตุรรับซื้อ พงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 420.00 บาท/กก.ราคาดลดลงจากวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ราคา 450.00 บาท/กก

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 250.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,100.00 บาท/กก.ราคาดลดลงจากวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ราคา 1,200 บาท/กก

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00 บาท/กก.ราคาดลดลงจากวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ราคา 1,100 บาท/กก

สุกร

สุคใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 72.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 37.50 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ราคา 36.50 บาท/กก

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 195.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--



ภาวะยาง AFET: RSS3 วันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย สัญญาคงค้าง 9 สัญญา ไม่เปลี่ยนแปลง

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 16:33:54 น.

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ ไม่มีปริมาณการซื้อขาย

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 9 สัญญา

### ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

AUG 16 55.15 - 0

SEP 16 51.35 - 0

รวม 0

--อินโฟเควสท์ โดย กษมาพร กิตติสัมพันธ์/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมลล์:

rachada@infoquest.co.th